

Ngai Kơnrã XXII - B

Chúa Nhật XXII – B

MƠ YÀNG GEN NỪS NHỜM LÃH DỜNG MÀNG.

Đối với Thiên-Chúa thì tâm hồn mới quan trọng.

Kòn-bonus gen cau lơi krung gẽh sã-jăn rợgi gõ, mợa bớta dờng màng rợlau jỡh hỡ lah nùs nhỡm.

Con người ai cũng có thân xác hữu hình, nhưng cái quan trọng hơn hết chính là tâm hồn.

Tờm bớh tam nùs nhỡm rợgi lỡh gớg bớta lơi niãm mớ bớta lơi iỡh ngãn kòn bonus in.

Chính từ trong tâm hồn có thể quyết định cái gì tốt và cái gì xấu thật sự cho con người.

Tàng cau lơi mìnđ sễn jấ bớđih lớim, gen ở tử lơi gữ ngãn kòn-bonus.

Nên những ai chỉ bề ngoài mà xét thì không bao giờ biết thật về con người.

Tài bớh iỡh halãh niãm gen gớlik bớh tam dớrlãm nùs nhỡm.

Bởi vì tốt hay xấu thì do từ trong lòng mà ra.

Yàng ở tử lơi sễn đấh bớđih, mợa sễn plung bớh tam dớrlãm nùs nhỡm.

Thiên-Chúa không bao giờ nhìn bên ngoài, nhưng nhìn thấu từ trong tâm hồn.

Ngai do, bol he kớno Kớnrã Jesu tam pớndắng mớ bol Pharisibal mớ bol gữ gùng boh-lãm gớrềng bớh bớta hỡ mớ bớta gỡh, bol khai kớlôi lãh bớta lỡh cau in hỡ lãh bớta bớh bớđih mữt tam dớrlãm, be sào sa ở rào tê jấ jớnau cau yau lãm.

Hôm nay, chúng ta nghe Chúa Giêsu tranh luận với giới Pharisêu và Luật sĩ về vấn đề dơ và sạch, họ cho rằng cái làm cho người ta dơ bản là cái từ bên ngoài đi vào bên trong, như ăn uống không rửa tay theo tập tục tiền nhân.

Ai Kớnrã Jesu gen đớg lỡh lãh bớta lỡh cau in hỡ hỡ lãh alã bớta gớlik bớh tam dớrlãm nùs nhỡm be bớrnàn, dri-ớràng, gớgớt cau, tung-kớñau, hàm hà...

Còn Chúa Giêsu thì nói rõ là cái làm cho người ta dơ là tất cả những điều phát sinh từ trong tâm hồn như ngoại tình, dâm ô, giết người, trộm cướp, tham lam...

Bơta ẻo bol Pharisai bal mơ bol ցit ցùng bớh-lăm đơs gen mìn ց lăh bơta ẻo poăc să, ցờ ở di lăh tìs.

Cái dơ mà người Pharisai và luật sĩ nói thì chỉ là cái dơ thể lý, chứ không phải là tội.

Ai bơta ẻo Kơnrăñ Jesu đơs gen lah bơta ẻo bớh tam đơrlăm nùs nhơm, hỡ lah bơta tìs ցăn kòn-bonus in.

Còn cái dơ Chúa Giêsu nói thì đó là cái dơ từ trong tâm hồn, đó chính là cái tội của con người.

Kơlôi sỡnợng ở di gen cau krung kis ở di, sỡn mằng đăh bớđih lờm mơ sỡn ở sỡp tam đơrlăm, ở pỡrlỡ nùs nhơm ցăt ցơnau Yàng bớto, gen dut-ndỡl cau ցớjềng ցờs cau blăc-pỡrlôm.

Nghĩ không đúng thì người ta sống cũng không đúng, chỉ coi trọng bề ngoài và coi nhẹ bề trong, không hoán cải tâm hồn theo Lời Chúa dạy, thì rốt cuộc người ta trở nên dối trá.

Hỡ lăh ală cau be Kơnrăñ neh đơs : “Làng bol do dũh Añ đơ mbùng bớ, mớya nùs nhơm bol khai gen ցăi mơ Añ, bol khai dũh-adăt Añ blăc pỡrlôm, bớte bớto ցùng dà kòn-bonus, mớya săng ală ցơnau sỡr Yàng đê.

Đó là những người như Chúa nói : “Dân này tôn kính Ta ngoài môi miệng, nhưng lòng chúng thì xa ta, chúng tôn kính giả dối, giảng dạy đường lối con người, nhưng lại bỏ giới răn của Thiên-Chúa.

Cau rớgời kis pỡrlôm is să tỡm, mơ pỡrlôm cau ndai, mớya ở tũ lời rớgời pỡrlôm Yàng.

Người ta có thể sống tự dối mình, và dối người khác, nhưng không bao giờ có thể dối Thiên-Chúa được.

Lời lă ցơnau ցăn ցồn Yàng đê bớte bớto bớh tam nùs nhơm he, làng he in ցit kis tam bơta ցăn ցồn bớh tam nùs nhơm tus đăh bớđih.

Hãy để cho lời Chúa dạy đổ từ trong tâm hồn chúng ta, để cho chúng ta biết sống trong sự thật từ bên trong cho đến bên ngoài.

Gùng Kơnrăn dê lăh gùng tam nùs, lăh gùng kis-lôh mớ ở di đớg gời mớ bớr be ală jớnau neh đớ tam Sră-goh ngai do.

Đạo Chúa là đạo tại tâm, là đạo thực hành và không phải chỉ nói suông trên môi miệng, như những lời đã nói trong các đoạn Kinh Thánh hôm nay.